

การอธิษฐานแตกต่างจากการขอพรเป็นเหมือนทั้งเข็มทิศชีวิตที่ให้เราึ้จุดหมายพร้อมกับเป็น  
ทางเสื่อเรือที่คอยค้ำค้ำยไม่ให้เราหลงทางหลุดไปจากเส้นทางหรือเป้าหมายหลัก

การอธิษฐานมีความสำคัญมากๆในการสร้างบารมีเป็นหนึ่งในทศบารมีที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญ  
มาจนเต็มแล้ว การอธิษฐานควรตั้งจิตอธิษฐานหลังการทำบุญใหญ่หรือนั่งสมาธิจะทำให้มีพลัง  
หรือแรงอธิษฐานที่สูง ทั้งหมดได้รวบรวมมาจากพระในหลายสำนักจากหลายอาจารย์ประมวล  
รวมมาเพื่อให้ได้เลือกใช้ตามความต้องการและสถานการณ์ของตน

โครงสร้างการอธิษฐาน คืออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและเทพดาทั้งหลายเพื่อให้คำอธิษฐานมี  
พลังพร้อมทั้งอ้างอิงบุญของเราที่เพิ่งทำไปจากนั้นจึงตั้งจิตอธิษฐานทั้งทางโลกทางธรรม  
เลือกใช้ตามอัธยาศัยดังนี้ครับ

ข้าพเจ้าขออัญเชิญอาราธนาบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม องค์สมเด็จพระ  
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระสาวกทุกองค์ พระอริย  
สงฆ์ทุกองค์ พระโพธิสัตว์ทุกองค์ พรหมทุกองค์ เทวดาทุกองค์ พระสยามเทวาธิราชทุกองค์  
ตลอดจน บารมีแห่ง พระศรีอาริย์ พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ พระ  
อรหันต์จี้กง เซียนทั้งแปด พระอิศวร องค์พ่อพระคิวงอิศรามันตราเม พระวิษณุ พระนารายณ์  
พระพรหม พระพิฆเนศ พระอินทร์ พระยม พระกาฬ พระแม่คงคา พระแม่ธรณี พระแม่โพสพ  
พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ เจ้ากรุงพาลี พระภูมิเจ้าที่ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์  
ท้าวเวร และพญายมราช หลวงปู่เทพโลกอุดร สมเด็จโต หลวงปู่ทวด ครูบาศรีวิชัย หลวงปู่  
มั่น หลวงปู่สด หลวงปู่แหวน หลวงปู่ศุข หลวงปู่ดู่ หลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำและพระ  
นิยตโพธิสัตว์ทั้งหลาย รวมทั้งบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระสุปฏิปันโนทั้งหลายและผู้มี  
พระคุณทุกท่านจงมาสถิตอยู่เหนือเศียรเกล้าของข้าพเจ้า และขอน้อมอาราธนา บุญบารมีของ  
ข้าพเจ้า ที่เคยสั่งสมไว้ในอดีตชาติในแสนโกฏี กัลป์ที่ผ่านมา อันมีภพชาติที่เป็นพราหมณ์ และ  
เป็นฤๅษีบำเพ็ญตบะเป็นต้น ตลอดจนถึงบารมีในภพชาตินี้ที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำกุศลไว้แต่  
พระพุทธศาสนา และทำกุศลแก่สังคม และบุพเจตนาอัน แน่วแน่ว่าจะสร้างกุศลแต่

พระพุทธศาสนานี้ ขอพระบารมีอันประเสริฐเหล่านี้ทุกสิ่งทุกประการ จงมาเป็น เดชเป็นศรี เป็นตบะเป็นเดชพลังรวมศูนย์อยู่ในคำอธิษฐานของข้าพเจ้า ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้า ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์จงทุกประการเทอญ และ ขอให้คำอธิษฐานนี้จงแผ่พลังไพศาลกังวานก้อง สะท้อนโลกนี้ขึ้นไปสู่สวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น ชั้นรูปพรหมทั้ง ๑๖ และ ชั้นอรูปพรหมทั้ง ๔ และตลอด ทั้ง หมีนโลกธาตุ แสนโกฏจักรวาลพิภพ จบเจ็ดคาบสมุทรตลอดสุดก้นบาดาล และในที่อิสระ ทั้งปวง ตลอดทั้งชมพูทวีป บุพพิเวททวีป อมรโคยานทวีป และอุตตรกุรุทวีป ไปจนสุดปลาย ทั้ง ๘ ทิศของเอกภพนี้ เพื่อเป็นทิพย์พยานกุศลเจตนาในการสร้างบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้า บุญกุศล ที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญไว้ด้วยดีแล้ว มีทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล และการอุทิศแผ่ส่วน กุศลนั้นแก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลาย ในอดีตชาติก็ดี ในปัจจุบันชาติก็ดี และที่จะบำเพ็ญไป จนกว่าที่จะถึงซึ่งพระนิพพานก็ดี ที่จะให้ผลแก่ข้าพเจ้าเพียงใด ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้ แต่ บุรพกษัตริยาธิราชของชาติไทยในอดีตทุกพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระปิยมหาราชสมเด็จพระศรี สิริโยทัย สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ย่าโม และบรรพชนไทยทั้งหลายที่ได้กอบกู้ชาติไทยไว้ รวมทั้งแต่คณะธรรมทูตนำโดยพระอริยเจ้าคือพระโสณะและพระอุตตระ แต่ท้าวจตุมหาราช ทั้งสี่ และเทวดา พรหมทุกองค์ทุกสวรรค์ชั้นฟ้า แต่พญายมราชทุกองค์ นายนิรบาลทุกตน อมนุษย์ทุกตน และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าในภพชาตินี้ก็ดี หรือในอนันตชาติที่ ผ่านมา แต่ทวยเทพและดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ ณ ที่นี้ก็ดี อยู่ที่พักอาศัยของ ข้าพเจ้าก็ดี ที่ทำงานของข้าพเจ้า หรืออยู่ในสถานที่ทั่วไป ที่ระลึกได้ก็ดี ที่ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอให้ ท่านทั้งหลาย โปรดตั้ง จิตให้เป็นกุศลและร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศให้แล้วนี้ขอ อานุภาพแห่งบุญนี้ จงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก บังเกิดแก่ทุกท่านทุกคน ท่านที่มีทุกข์ขอให้พ้น จากทุกข์ ที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป トラบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ในอนันตชาติที่ผ่านมาก็ดี ด้วยเจตนาที่ดี หรือไม่เจตนาที่ดีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี

ข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าขอขมา ขอท่านทั้งหลายจงโปรดเมตตายกโทษ อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายได้เคยล่วงเกินข้าพเจ้ามาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ข้าพเจ้าขอยกโทษอโหสิกรรมให้ทั้งหมดทั้งสิ้น

ขออำนาจแห่งบุญนี้ จงมีผลตัดรอนอกุศลกรรมที่มีกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่มีอยู่ทั้งหมดในภพชาตินี้ก็ดี หรือในอนันตชาติที่ผ่านมา โดยฉับพลัน ออกุศลกรรมทั้งหลาย ที่มีแก่กันมาแต่อดีตชาติ ขอให้เป็นอโหสิกรรม ด้วยทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี และด้วยอำนาจของบุญทั้งหลายนี้ ขอให้ทั้งหลายนั้น ที่มีทุกข์จงพ้นจากทุกข์ ที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้น และจงละเว้นความเกี่ยวข้องกัข้าพเจ้าและครอบครัวนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปด้วยเถิด ตลอดจนถึงขอให้บุญนี้ถึงแก่เชื้อโรค ฝีเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายข้าพเจ้าและที่ออกจากร่างกายข้าพเจ้า ให้บุญนี้แปรสภาพเป็นธาตุทิพย์ โอสถทิพย์ ปรับธาตุทั้งสี่ในร่างกายข้าพเจ้าให้เป็นปกติ มีสุขภาพกายและจิตสมบูรณ์แข็งแรงทุกส่วน จวบจนสิ้นอายุขัย

ขออำนาจแห่งบุญนี้ จงมีผลให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตทุกๆด้าน ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นแบบพลิกผันจากร้ายเป็นดีมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้ ขอให้ปาฏิหาริย์แห่งความดีงามจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า เงินทองที่จะได้รับด้วยกุศลวิบากของข้าพเจ้า ที่จะได้ร้อย ขอให้ได้เป็นพัน ที่จะได้พันขอให้ได้หมื่น ที่จะได้หมื่น ขอให้ได้แสน ที่จะได้แสนขอให้ได้ล้าน เช่นนี้ไปเรื่อยๆ อีกทั้งขอให้ข้าพเจ้าได้ลาภสักการะและลาภลอยเป็นที่อัศจรรย์อยู่เสมอ จนมีอิสรภาพทางการเงิน จนสามารถบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะได้อย่างสะดวกง่ายดาย

ขอให้ข้าพเจ้า ที่ทำงานประจำอยู่นี้จงประสบแต่ความโชคดีมีชัยในงานที่ทำปราศจากอุปสรรคปัญหาใด ๆ ได้พบแต่ลูกค้าที่ดี หัวหน้าที่ดี เพื่อนร่วมงานที่ดี การทำงานราบรื่นได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกอย่างดีมาก จนงานเกิดผลสำเร็จเป็นอัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวงทุกเมื่อ สามารถบรรลุเป้าหมายเกินกว่าที่ตั้งไว้โดยง่าย ขอให้ได้เลื่อน

ตำแหน่งโดยไวพริ้งพร้อมด้วยเงินทองไหลมามากไม่ขาดสาย และหากข้าพเจ้าจะประกอบ  
ธุรกิจใดๆขอให้ประสบความสำเร็จ เกิดผลกำไรมหาศาลในเวลาอันรวดเร็ว ที่เป็นหนี้สิน  
อยู่ ขอให้ได้ปลดหนี้ได้ง่ายโดยเร็วพลัน มีคนให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าให้พ้นหนี้ได้ ส่วนที่  
ประกอบธุรกิจใดๆ หรือปรารถนาจะประกอบธุรกิจใดๆในภายภาคหน้า หากเป็นไปได้ด้วย  
สัมมาอาชีวะ และซื่อสัตย์ สุจริต ข้าพเจ้าขอน้อมอาราธนาทานบารมีแห่งพระสิวลีเถระเจ้าผู้เป็น  
เลิศในด้านทรัพย์มหาศาลและทานบารมีของพระอนุรุทธเถระเจ้าผู้ไม่เคยรู้จักคำว่า "ไม่มี" และ  
บารมีแห่งท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี และบารมีท่านโชติกเศรษฐีผู้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตกไม้  
พรวง จงมาเกื้อกูลให้ข้าพเจ้าได้เป็นมหาเศรษฐีโดยเร็วพลันมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  
[ขอให้(ลูกของ)ข้าพเจ้าที่เรียนหนังสืออยู่ ขอให้เรียนจนจบ ได้คะแนนสอบที่ดี และแตกฉานใน  
วิชาที่เรียนนั้นโดยง่ายตายเถิด]

แม้ข้าพเจ้าปรารถนาอยากจะทำสิ่งใดที่เป็นวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ข้าพเจ้าสามารถ  
เข้าถึงองค์ความรู้นั้นและเรียนรู้ได้โดยง่าย มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแจ่มแจ้ง แยกแยะ และ  
จดจำได้อย่างแม่นยำสามารถนำมาปรับใช้ได้โดยพิสดาร ก่อเกิดปฏิภาณทุกเมื่อ สามารถสั่ง  
สอนให้บุคคลอื่นได้รู้ตามได้อย่างง่ายดาย

ขออำนาจแห่งแรงอธิษฐานนี้ดลให้ข้าพเจ้าได้พบแต่กัลยาณมิตรที่ดี ทั้งที่เป็นมนุษย์ก็ดี หรือ  
เป็นเทวดาก็ดีมีความจริงใจต่อข้าพเจ้าอย่างแท้จริง มาช่วยเหลือบำบัดทุกข์ของข้าพเจ้า และ  
มาสนับสนุนเกื้อกูลข้าพเจ้า ในยามสุข ทั้งทางโลกและทางธรรมเสมอ ให้ได้พยานพบแต่ครูบา  
อาจารย์ พระสุปฏิปันโนพระอริยสงฆ์ อริยบุคคล และห่างไกลจากคนพาล คนหลงผิดที่เป็น  
มิจฉาทิฐิ ไกลจากศัตรู หม่มมาร ตลอดจนศัตรูผู้คิดร้าย ไม่อาจทำอันตรายใด ๆ ได้เลย มนุษย์  
และอมนุษย์ใดหากมีจิตคิดไม่ดีต่อข้าพเจ้า ขอให้บุญนี้จงไปถึงจิตใจของผู้นั้นแล้วขอจงเปลี่ยน  
ปรับกลับกลายเป็นมิตรในฉับพลันทันที

อีกทั้งหากยามใดที่ชะตาข้าพเจ้าต้องเข้าเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นอย่างอุบัติเหตุ หรือภัยใดๆ ขอให้แคล้ว  
คลาดทุกประการ ที่จะพิการขอให้เพียงพกซ้ำ ที่จะพกซ้ำขอให้เพียงระคายเคือง ยามเจ็บป่วย

ด้วยโรคใด ๆ ขอให้หายโดยง่ายหายโดยเร็วพลัน ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากโรคร้าย อุทกภัย  
อัคคีภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย พุพภิกขภัย ราชภัยทั้งปวง หากเคราะห์ร้ายต่างๆของข้าพเจ้า  
เป็นดั่งก้อนเกลือกที่หล่นลงในแก้วน้ำ ขอให้คำอธิษฐานนี้จงไปเปลี่ยนน้ำในแก้วนั้นให้เป็นแม่น้ำ  
ใส ให้เกลือกนั้นหล่นสู่แม่น้ำแทน และรสแห่งทุกข์ที่จะเกิดแก่ข้าพเจ้าให้เหมือนรสเค็มของเกลือก  
ในแม่น้ำนี้เถิด ขออำนาจแห่งแรงอธิษฐานนี้จงเป็นมนต์กำแพงแก้วมหารัตนปราสาทแห่งมหา  
ปราสาทเวชยันต์ ให้ข้าพเจ้าได้คลาดแคล้วจากคุณไสยมนต์ดำทั้งหลาย และห่างไกลจาก เหล่า  
อันทพาล โจรผู้ร้าย และวิญญูณชั่วร้าย อย่าได้มากล้ำกรายทำอันตรายแก่กาย ใจข้าพเจ้าได้  
เลย ให้สามารถขจัดมารร้าย ทั้งวิบากกรรมวิบากมาร อุปสรรคต่างๆ นานาในชีวิต ให้มลาย  
หายสูญ บัญศกดีสิทธิ์เกื้อกูล ให้มีชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป ...

หากข้าพเจ้า ปรารถนาจะเจริญสมณะภาวนา เมตตาภาวนา วิปัสสนาภาวนา หรือหวังได้  
อภิญญา ขอให้ได้สมดังหวังดังตั้งใจ หากข้าพเจ้าได้บำเพ็ญบารมีเพื่อประสงค์จะเข้าสู่มรรคผล  
นิพพาน ขอจงพบและประสบผลสำเร็จในวิธีที่เหมาะสมกับตนเองโดยง่ายโดยเร็วพลันเป็น  
อัศจรรย์ ปราศจาก อวิชชา นิเวรณ วิปัสสนุกิเลสทั้งมวลหรืออุปสรรคใด ๆ ขัดขวางกั้น  
ขอให้พญามารทั้งหลายและบริวาร จงอย่าได้ช่องเข้าครอบงำขัดขวางและทำลายการบำเพ็ญ  
บารมีแห่งข้าพเจ้าเลย ขอให้ข้าพเจ้ามีความเจริญ ก้าวหน้าในการภาวนา บรรลุธรรมมากขึ้น  
ตามลำดับขั้น トラบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน เมื่อข้าพเจ้าจะสิ้นอายุขัย ขอให้ดวงจิตสามารถระลึก  
ถึงบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาและให้สามารถเข้าถึงซึ่งพระนิพพานโดยง่าย ให้สามารถละสังโยชน์  
และอวิชชาได้อย่างฉับพลันทันที ให้เกิดแต่นิमितที่ดีและตายด้วยอาการสงบไม่ทรมาน

ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทวดา พรหม ทั้งหลายข้างต้นทั้งหมดที่ได้เอ่ยนามและที่ไม่ได้เอ่ยนาม ท่าน  
ผู้มีตาทิพย์ หูทิพย์ ใจทิพย์ทั้งหลาย ท่านผู้มีวิชา อภิญญา ปฏิสัมภิตาทั้งหลาย จงมารับเอา  
ส่วนกุศล และเป็นพยานในการสร้างกุศลและอุทิศส่วนกุศล พร้อมทั้งนำข่าวคำอธิษฐานของ  
ข้าพเจ้าไปบอกกล่าวแก่สรรพสัตว์ให้รู้ทั่วหน้ากันทุกชั้นภูมิ และช่วยทำคำอธิษฐานนี้ให้เป็นจริง  
ทุกประการด้วยเทอญ ๐๐๐ .